

การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่

อเมริกา

เป็นผู้นำโลกในการหย่าร้าง การหย่าร้างกลายเป็นปัญหาสังคมและกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศ โอกาสเกือบหนึ่งในสามที่การแต่งงานของคุณจะจบลงด้วยการหย่าร้าง!

อะไร

"แหล่งพระคัมภีร์" ที่แท้จริงสำหรับการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่หรือไม่?
อะไรคือความสำคัญที่แท้จริงของแนวโน้มที่น่าตกใจนี้?

ต่อไปนี่คือ

บทความที่ตรงไปตรงมาจากไหล่ที่กล้าหาญกล้าที่จะบอกคุณถึงความจริงธรรมดา -
บทความที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อ่านเกือบทุกคน

อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ได้เป็นเพียง "โศกนาฏกรรม" ที่เพิ่มขึ้นของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็นบาปที่เพิ่มมากขึ้นของอเมริกา ซึ่งเป็นบาปที่อเมริกาสามารถป้องกันได้ และเธอจะต้องชดใช้ด้วย

บ้านทุกหลังได้รับผลกระทบ!

ในการบอกความจริงง่ายๆ เกี่ยวกับหัวข้อสำคัญนี้แก่คุณ เราจะรับรู้ความจริงนี้ถึงผู้อ่านทุกๆ คนที่สี่ เป็นที่ตระหนักเช่นกันว่าบางคนจะขุ่นเคืองต่อความจริง อย่างไรก็ตาม

ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราในการทำให้ผู้คนขุ่นเคือง

แต่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยและดำเนินการตามคำสั่งอันเคร่งขรึมของพระองค์แก่เรา: "ร้องออกมาดัง ๆ และอย่าได้เว้น! บ้านของยาโคบบาปของพวกเขา!" (อิสยาห์ 58:1)

ที่เราต้องทำ ไม่ว่ามันจะทำให้ใครขุ่นเคือง - และแม้ว่าความบาปนี้จะเข้าไปสู่บ้านที่สี่

บางทีอาจเป็นบาปประจำชาติที่น่าสยดสยองที่ไปถึงสวรรค์ที่สูงส่งและขู่ว่าจะทำลายประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้และนำมาซึ่ง การลงโทษของพระเจ้า

แต่ถ้าบาปนี้มีอยู่ในบ้านทุกหลังที่สี่

นั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการส่งความจริงของพระเจ้าเข้าไปในบ้านเหล่านั้น!

พระเจ้ากล่าวโทษที่ไหน!

คุณรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าโยนความผิดให้กับความบาปที่ใหญ่โตของชาตินี้?
พระเจ้ากล่าวถึงบรรดานักเทศน์ที่ละเลยการบอกความจริงแก่ประชาชนอย่างไม่ใส่ใจ!
ฟังคำฟ้องอันเจ็บปวดของพระเจ้าของผู้รับใช้ที่อ้างตัวเป็นคน!

“ประชากรของเราเป็นแกะหลง ผู้เลี้ยงแกะของพวกเขา (นักเทศน์) ได้ทำให้พวกเขาหลงทาง” (เยเรมีย์ 50:6)

ในบทความนี้ เราขอเสนอให้คุณใช้พระวจนะธรรมดาๆ ของพระเจ้า ตรงไปตรงมา
โดยหวังและอธิษฐานว่าคุณจะไม่โกธความจริง
บรรดาผู้ละเมิดจะถูกทำให้ขุ่นเคืองต่อพระเจ้าและพระคำของพระองค์ เพราะกฎเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา
แต่เป็นของพระเจ้า

กฎหมายของพระเจ้าปกป้องบ้าน

คุณเคยรู้หรือไม่ว่ากฎของพระเจ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อทำสองสิ่งเป็นหลัก

(1) ให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและถูกต้องกับพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

(2) ปกป้องครอบครัว — บ้าน?

พระเจ้าตั้งสามีให้เป็นหัวหน้าของภรรยา และให้พ่อแม่เป็นหัวหน้าของลูก
คำสั่งที่ห้าปกป้องความสัมพันธ์นี้: "ให้เกียรติบิดาและมารดาของเจ้า" และอีกครั้ง

“เจ้าอย่าล่วงประเวณี!”

คำสั่งนั้นได้รับมอบหมายให้ปกป้องบ้าน! เพื่อป้องกันบ้านแตก, เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด,
เด็กไม่ได้รับการฝึกฝน!

การแต่งงานโดยสิทธิอำนาจของพระเจ้าเท่านั้น

ตอนนี้ให้สังเกตกฎข้อแรก ดั้งเดิม พื้นฐาน พื้นฐานของสามีและภรรยา — ครอบครัว — ความสัมพันธ์

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงแต่งตั้งสภาพการแต่งงาน
การแต่งงานไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยอำนาจของศาลที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกฎหมายของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา

หมายเหตุ: "และพระเจ้าตรัสว่า ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว เราจะให้ความช่วยเหลือแก่เขา"

(ปฐมกาล 2:18)

และพระเยซูตรัสว่า "... ตั้งแต่เริ่มสร้างพระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิคารดาของตน ไปผูกพันกับภรรยาของเขา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน....

เหตุที่พระเจ้าได้ทรงร่วมกันนั้น อย่าให้มนุษย์แยกกัน และพระองค์ตรัสกับเขาว่า

ผู้ใดจะหย่าภรรยาของตนและไปแต่งงานกับคนอื่น เขาก็ล่วงประเวณีกับนาง

และถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของนางไป แต่งงานกับคนอื่น นางล่วงประเวณี” (มาระโก 10:6-9, 11-12)

มีรากฐานของสหภาพการแต่งงาน!

มีพื้นฐานของชีวิตครอบครัว! มีกฎหมายของพระเจ้าที่ชะตากรรมของชาติอยู่!

คุณสังเกตเห็นว่าพื้นฐานนั้นคืออะไร? พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ไม่ใช่องค์กรนิติบัญญัติของมนุษย์ ได้ทรงสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ — ทรงสร้างเราให้เป็นชายและหญิง เมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้และตั้งใจให้ตรง คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่จะเป็นที่รัก

เป็นพระเจ้าไม่ใช่ผู้ชายที่เข้าร่วมสามีและภรรยาด้วยกัน!

เราเรียกการแต่งงานว่า "การแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์" หรือ "การแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์" ทำไมอะไรทำให้ศักดิ์สิทธิ์? เฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นสถาบันแห่งสวรรค์ กำหนดโดยพระเจ้า - นั่นคือพระเจ้าที่รวมชายและหญิงเป็นเนื้อเดียวกัน รัฐมนตรีไม่ได้ "ผูกปม

“รัฐมนตรี ผู้พิพากษาแห่งสันติภาพ หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชาย เป็นเพียงผู้ทำพิธี พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเป็นผู้ "ผูกปม" พระเจ้าคือผู้ที่ผูกมัดพวกเขาเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อชีวิต

มันเกี่ยวข้องกับ "ความรอด" และ "ไม่ได้รับความรอด" เหมือนกัน - กับทุกเชื้อชาติ ลัทธิและลัทธิมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักร — สถาบันการแต่งงานเริ่มต้นด้วยการสร้าง นานก่อนที่จะมีคริสตจักรใด ๆ เป็นสำหรับผู้ชายและผู้หญิงโดยไม่คำนึงถึงคริสตจักร พวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่วิญญาณเดียว ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงปัจจุบัน

ชายและหญิงทุกคนที่รับกันและกันเป็นชายและภรรยาได้เข้าร่วมเป็นเนื้อเดียวกันโดยพระเจ้าตลอดชีวิตที่เหลือตามธรรมชาติของพวกเขา!

สิ่งหนึ่งที่สามารถทำลายสหภาพการแต่งงานนั้นได้ - ความตาย!

เข้าใจว่ารากฐานพื้นฐานของสถาบันการแต่งงาน และทุกอย่างชัดเจน การแต่งงานไม่ใช่สถาบันของมนุษย์ มันไม่ใช่การเมือง พลเรือน กฎหมาย หรือแม้แต่สถาบันของคริสตจักร — มีต้นกำเนิดมาจากอาดัมและเอวาจากการสร้างสรรค์ มันถูกจัดตั้งขึ้น โดยพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์; อำนาจของมันเป็นเพียงของพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์!

ดังนั้นกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงขัดกับพวกของพระเจ้า ไม่มีอำนาจในการแต่งงาน! กฎหมายที่มีผลผูกพันเพียงอย่างเดียวคือกฎหมายของพระเจ้า และพระเจ้าไม่เคยให้อำนาจใด ๆ สำหรับร่างกายของมนุษย์ พลเรือน สงฆ์หรืออื่น ๆ - ฉลาดที่จะออกกฎหมายในการแต่งงานซึ่งตรงกันข้ามกับกฎหมายการแต่งงานของเขา!

เนื่องจากรัฐบาลมนุษย์ของเราได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน และเนื่องจากเราต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่อยู่เหนือเรา (แต่โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของพระเจ้า)

ทุกคู่ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติตราบเท่าที่พวกเขาปฏิบัติตาม
ของพระเจ้า โดยได้รับใบอนุญาตการสมรสและมีการบันทึกพิธีการอย่างถูกต้อง

แต่สถานิติบัญญัติแห่งรัฐทุกแห่งที่ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้มีการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เป็นการที่
ทนายพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากอำนาจ!

ผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์คนใดที่ยอมหย่าโดยอาศัยกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ยี
นหยัดในการดูหมิ่นศาลที่สูงขึ้นของพระเจ้า!

ใครก็ตามที่จัดหาการหย่าร้างจากภรรยาหรือสามีจากศาลมนุษย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะได้รับการหย่าร้างซึ่ง
ไม่ถูกต้อง - ไม่ถูกกฎหมายหรือมีผลผูกพันตามกฎหมายของพระเจ้า!

เมื่อบุคคลใดที่ถือ "การหย่าร้าง" เช่นนี้ แต่งงานและอาศัยอยู่กับอีกคนหนึ่ง
ขั้นตอนทั้งหมดนั้นปราศจากอำนาจจากพระเจ้า

และบุคคลนั้นไม่ได้แต่งงานจริงหรือในสายพระเนตรของพระเจ้ากับสามีหรือภรรยาคนที่สองนี้
แต่กลับเป็นเพียง ใช้ชีวิตอย่างมีชู้กับคนที่สอง!

และผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่ทำพิธีดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่หย่าร้างเช่นนี้
ย่อมมีความผิดเป็นสองเท่า และจะถูกพิพากษาถึงที่สุด!

ใช่ เหตุผลหลักสำหรับการล่วงประเวณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (โดยมนุษย์)
จำนวนมากในดินแดนของเราคือความเจ็บของรัฐมนตรีเกี่ยวกับความจริง -
การสนับสนุนและยอมจำนนต่อบาปนี้ การมีส่วนร่วมของพวกเขาในนั้น!

จุดบังเอิญหนึ่งจุดควรชัดเจนที่นี่ บาปไม่ใช่พิธีเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นความสัมพันธ์ทางเพศที่ดำเนินต่อไปหลังพิธี

หลักพระคัมภีร์

ข้อพระคัมภีร์พื้นฐานเกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้างมีดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น:

“มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยาของตน ก็ให้เขาทำหนังสือหย่ากับนาง แต่เรา (พระเยซูคริสต์)
บอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยาของตน เว้นแต่การผิดประเวณี จะทำให้นางต้อง ล่วงประเวณี
และผู้ใดจะแต่งงานกับนางที่หย่าแล้วก็ล่วงประเวณี” (มัทธิว 5:31-32 —
ส่วนหนึ่งของคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู)

“พวกฟาริสีส์ก็มาหาพระองค์เพื่อทดลองพระองค์และทูลพระองค์ว่า
“ผู้ชายจะหย่าภรรยาด้วยเหตุผลทุกอย่างเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
“พวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกเขาไว้ ณ ที่แห่งใด
จุดเริ่มต้นทำให้พวกเขาเป็นชายและหญิงและกล่าวว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาและผูกพันกับภรรยา

ของเขาและพวกเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น พระเจ้าได้ทรงร่วมกัน อย่าให้มนุษย์แยกกัน พวกเขาพูดกับเขาว่า ทำไมโมเสสจึงสั่งให้ทำหนังสือหย่าและให้ทิ้งเธอ พระองค์ตรัสกับเขาว่า

โมเสสเพราะความใจแข็งของพวกเขา หย่าภรรยาของท่าน แต่เดิมไม่เป็นเช่นนั้น และเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยาของตน เว้นแต่เป็นการล่วงประเวณีแล้วไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ผู้นั้นก็ล่วงประเวณี และผู้ใดแต่งงานกับนางซึ่งถูกจำกัดไปแล้ว ผู้นั้นก็กระทำ การล่วงประเวณี” (มัทธิว 19:3-9)

ก่อนจะอ้างถึงข้อกัมภีร์อื่น ๆ ให้เราตรวจสอบข้อเหล่านี้ให้ละเอียดมากขึ้น. นี่เป็นเพียงสองแห่งในพันธสัญญาใหม่ที่มีข้อยกเว้นใดๆ ในที่นี้จึงระบุ "แหล่งพระคัมภีร์" เท่านั้นสำหรับการแต่งงานครั้งที่สอง (ยกเว้นแน่นอน หลังจากคู่ครองเสียชีวิต)

สังเกตว่า ในการพูดกับพวกฟาริสี พระเยซูกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างเพื่ออำนาจของพระองค์สำหรับ กฎของพระเจ้าเกี่ยวกับการสมรส ชายผู้นี้—บัญญัติกฎหมายในประเทศอิสราเอลนั้นชัดเจน และไม่คลุมเครือในวันนี้

แต่พระองค์ได้ทรงยกเว้นไว้อย่างหนึ่งว่า "เว้นแต่เพื่อการผิดประเวณี"

"การผิดประเวณี" คืออะไร?

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่วงประเวณีหรือไม่? ไม่ใช่เลย! "การผิดประเวณี" และ "การล่วงประเวณี" เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

นี่คือคำจำกัดความของพจนานุกรมเว็บสเตอร์: "การผิดประเวณี - การมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมาย - ในส่วนของบุคคลที่ไม่ได้แต่งงาน" " การล่วงประเวณี — การมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ " โดยชายที่แต่งงานแล้วกับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาหรือ โดยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของเธอ

"การผิดประเวณี" เกิดขึ้นก่อนการแต่งงานและโดยคนที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้น การล่วงประเวณีเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีหรือภรรยา

เหตุใดพระเยซูจึงทรงอธิบายเกี่ยวกับ "เว้นแต่เป็นการผิดประเวณี" พระองค์กำลังตรัสกับพวกฟาริสีผู้นำเชื้อโรคที่เคร่งครัดและเคร่งครัดตามหลักกฎหมาย พวกเขาตั้งคำถามกับเขาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับกฎการแต่งงานเพื่อพยายามดักจับเขา พวกเขาคุ้นเคยกับทุกรายละเอียดของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ตอบได้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย พระเยซูในที่นี้จึงตรัสถึงกฎหมายดั้งเดิมที่กไว์ในเฉลยธรรมบัญญัติ 22:19 น. เกี่ยวกับการแต่งงาน

กฎหมายเหล่านี้ระบุว่า ถ้าผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง และหลังจากแต่งงานพบว่าเธอไม่ใช่สาวพรหมจารี — ที่เธอได้ล่วงประเวณีก่อนแต่งงานกับเขา — เขาได้รับอนุญาตให้ไล่เธอออกไป

แท้จริงแล้วมัน ไม่ใช่การหย่าร้าง แต่เป็นการยกเลิกการแต่งงาน ชายคนนี้อูกหลอก-หลอก-เหยื่อของการถือโงง เขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งหลังพิธีแต่งงาน สมมติฐานคือว่าพระเจ้าเมื่อทรงทราบแล้ว ไม่เคยเข้าร่วมกับชายและหญิงคนนี้เลย พวกเขาไม่ถูกผูกมัดในสายพระเนตรของพระเจ้า — พิธีถือเป็น โมงะ ราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น ผู้ชายถูกทิ้งให้อยู่ในสถานะยังไม่ได้แต่งงานเลย ดังนั้นเขาจึงมีอิสระที่จะแต่งงานราวกับว่าพิธีการหลอกหลวงซึ่งตอนนี้ถูกลบไม่เคยเกิดขึ้น

นี่ไม่ใช่การพูดถึงการหย่า โดยเด็ดขาด! ไม่ใช่การแยกจากกัน การหย่าร้าง หรือการแยกตัวของคู่สามีภรรยาที่เข้าร่วมเป็นเนื้อเดียวกันโดยพระเจ้า เพราะในกรณีนี้พระเจ้าไม่เคยรวมพวกเขาเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่พระเจ้าได้รวมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกัน พระเจ้าจะไม่ทรง และสั่งไม่ให้มนุษย์แยกจากกัน นั่นคือหลักการ

ตัวอย่างพันธสัญญาเดิม

เปิดเพียงสั้น ๆ ไปที่พระกัมภีร์พันธสัญญาเดิม

“ถ้าชายคนใดมีภรรยาและเข้าไปหานางและเกลียดชังนาง และกล่าววาจาใส่ร้ายนางและกล่าวร้ายนางว่า เราเอาผู้หญิงคนนี้มา และเมื่อมาหานางแล้ว ข้าพเจ้า ไม่พบนางเป็นสาวใช้ แล้วบิดาของหญิงสาวและมารดาของนางจะนำและนำสัญญาณของความเป็นพรหมจารีของหญิงสาวออกมา ให้แก่ผู้อาวุโสของเมืองที่ประตูเมือง ... และผู้อาวุโสของเมืองนั้นจะรับเอาสิ่งนั้น มนุษย์และศิสอนเขา ... เพราะเขาได้นำชื่อที่ชั่วร้ายมาสู่หญิงพรหมจารีแห่งอิสราเอล และเธอเป็นภรรยาของเขา เขาจะไม่ปล่อยเธอไปตลอดวันเวลาของเขา" (เฉลยธรรมบัญญัติ 22:13-19)

สังเกตว่า ข้อแก้ตัวของเขาที่ทำให้เธอต้องจากไปคือเธอไม่ใช่สาวพรหมจารี — ว่าเธอได้ล่วงประเวณีก่อนแต่งงานกับเขา แต่ในกรณีที่ชายผู้นั้นกล่าวหาเธอเท็จและพยายามโกหกเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการสมรส ชายคนนั้นถูกปรับและลงโทษและบังคับให้รับผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเขาตลอดชีวิตของเขา — เพราะในกรณีนี้เธอเป็นคนบริสุทธิ์ ผู้หญิงไม่ได้ทำผิดประเวณีแต่เป็นสาวพรหมจารี และพระเจ้าก็เข้าร่วมกับพวกเขาตลอดชีวิต และไม่อนุญาตให้มีการหย่าร้างด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น

แต่ในกรณีที่ผู้ชายคนนั้นกล่าวหาผู้หญิงที่เขาแต่งงานแล้วอย่างถูกต้อง ให้สังเกตว่ากฎหมายดำเนินการอย่างไร:

“แต่ถ้าสิ่งนี้เป็นจริงและไม่พบเครื่องหมายของพรหมจารีสำหรับหญิงสาวคนนั้น ให้นำหญิงสาวนั้นออกไปที่ประตูบ้านบิดาของนาง และคนในเมืองของเธอก็เอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะนางได้กระทำความโง่งมในอิสราเอล เพื่อเล่นชู้ในบ้านบิดาของนาง" ข้อ 20-21

สิ่งนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าพระเจ้าถือว่าบาปของการล่วงประเวณีร้ายแรงเพียงใด ปัจจุบัน
ประมาณการโดยทั่วไปว่าอาจมีหญิงสาวสองในสามคน
และอาจมีชายหนุ่มเก้าในสิบคนมีความผิดฐานล่วงประเวณีก่อนแต่งงาน! ไซ้
วันนี้เป็นเรื่องโง่เขลาในอิสราเอล! คนหนุ่มสาวในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะคิดจริงจังด้วยซ้ำ!
นี่เป็นเพียงหนึ่งในบาปที่เรายอมรับอย่างแพร่หลายซึ่งนำความหายนะมาสู่อเมริกาในวันนี้!

นี่แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ห่างไกลจากพระเจ้ามากแค่ไหน และศีลธรรมของเราตกต่ำลง!
และเป็นการปูทางไปสู่ความบาปที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้น นั่นคือ การล่วงประเวณี
ด้วยการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ระดับชาติของเรา!

ตัวอย่างพันธสัญญาใหม่

ตัวอย่างในพันธสัญญาใหม่คือกรณีของการประสูติของพระเยซูคริสต์เอง

พระคริสต์เหล่านี้ — ปฏิเสธพวกฟาริสี โดยรู้ว่าโยเซฟไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของพระเยซู
และปฏิเสธความจริงที่พระองค์ทรงประสูติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เยอะเย้ยพระองค์:
"เราไม่ได้เกิดจากการผิดประเวณี" (ยอห์น 8:41).

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสื่อให้เห็นเป็นนัยว่ามารีย์มารดาของพระองค์มีความผิดฐานล่วงประเวณีก่อนแต่งงาน
และพระเยซูทรงประสูติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าใจความหมายของ
"การผิดประเวณี" ว่าเป็นการกระทำที่กระทำก่อนแต่งงาน

และในตอนแรก แม้แต่โยเซฟ สามีมของมารีย์ ก็ยังเชื่อว่ามารีย์มีความผิดฐานล่วงประเวณี และด้วยเหตุนี้
"มีบุตร" จึงไม่รู้ว่าพระเยซูไม่ได้ประสูติจากบิดาที่เป็นมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

“บัดนี้การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาด
เมื่อขณะที่มารีย์มารดาของพระองค์เป็นสามีม (แต่งงาน) กับโยเซฟ ก่อนที่พวกเขาจะมารวมกัน
ก็พบพระนางเป็นบุตรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วโยเซฟสามีมของนาง (พวกเขาแต่งงานกันแล้ว
มิใช่เพียงแต่หมั้นหมาย) เป็นคนชอบธรรม และไม่เต็มใจจะทำให้นางเป็นแบบอย่างในที่สาธารณะ (ตาม
กฎเฉลยธรรมบัญญัติ 22:20-21) มีใจจะเก็บนางไว้เป็นส่วนตัว แต่ขณะทรงไตร่ตรองเรื่องเหล่านี้ก็เกิด
ทศสวรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ท่านในความฝันว่า "โยเซฟ ลูกเอ๋ย
อย่ากลัวที่จะพามารีย์เป็นภรรยาของเจ้า เพราะสิ่งที่ปฏิสนธิในนางนั้นเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์" (มัทธิว
1:18-20)

ตอนนี้ถึงเกิดอย่างระมัดระวัง! โยเซฟผู้รู้ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงาน
เขาคิดว่าแม้มีความผิดฐานผิดประเวณี - การกระทำที่กระทำก่อนแต่งงาน และเขาจะไล่เธอออกไป
"ก่อนที่พวกเขาจะมารวมกัน" — ทันที! ประเด็นที่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจในที่นี้คือ

ถ้าเขาใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นของการผิดประเวณีครั้งนี้

เขาต้องทำก่อนที่เขาจะอาศัยอยู่กับเธอในฐานะภรรยา เขาต้องไม่รับเธอเป็นภรรยาเลย แต่ก่อนที่เขาจะทำ ถ้าเธอเป็นคนผิดประเวณีและเขาต้องการจะหย่ากับเธอ การแต่งงานจะต้องถูกแยกออกจากกัน ถูกปลงล้าง เป็นโมฆะ

แต่ผู้ชายสามารถยอมรับผู้หญิงที่เขาแต่งงานเป็นภรรยาและอาศัยอยู่กับเธอได้ ถ้าเขาต้องการ ในกรณีนี้การรวมกันจะมีผลในสายพระเนตรของพระเจ้า และจากนั้นพวกเขาจะผูกพันกันตลอดชีวิต ในยุคที่ศีลธรรมต่ำต้อยและความสับสนที่แพร่หลายก่อนการแต่งงานอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันนี้ ทางที่ดีที่สุดในกรณีนี้ก็คือการให้อภัยบาปแห่งการผิดประเวณี ยอมรับภรรยาหรือสามี ซึ่งในกรณีนี้การสมรสจะมีผลผูกพันและดำเนินชีวิตต่อไป ด้วยกัน

ชายหรือหญิงไม่ถูกกันจากการแต่งงานตลอดชีวิตเนื่องจากการผิดประเวณี แม้ว่าจะเป็นบาป และร้ายแรงมากในสายพระเนตรของพระเจ้า

มันเป็นบาปที่สามารถให้อภัยได้ด้วยกรกลับใจโดยพระโลหิตของ พระคริสต์ และจะดีกว่าเมื่อสองคนมีความรัก การให้อภัยถ้าคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนมีความผิด การผิดประเวณี •และทำให้การสมรสมีผลผูกพัน

จะต้องมีใครซักคนถามคำถามว่า ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนผิดประเวณี ผู้หญิงคนนั้นจะทิ้งเขาไปในลักษณะเดียวกันได้อย่างไร แม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่เป็นการตัดสินใจของฉัน และฉันเชื่อว่าฉันมีพระทัยของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่มีสองมาตรฐาน และไม่เคารพบุคคล กฎหมายนี้จึงใช้กฎนี้เหมือนกันทุกประการกับทั้งสองเพศ

มีคำถามตามมาอีกว่า ถ้าการผิดประเวณีนี้ไม่ถูกค้นพบเป็นเวลาสองปีหรือสิบปีหรือยี่สิบปีล่ะ? ชายหรือหญิงที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นสามารถเอาคู่ครองไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการแต่งงานได้หรือไม่? อีกครั้ง ในขณะที่พระคัมภีร์ไม่ได้ครอบคลุมประเด็นนี้โดยเฉพาะ

หลักการเปิดเผยว่าการแต่งงานอาจถูกละทิ้งเมื่อพบความบาปก่อนสมรสหลังการแต่งงาน แต่ "ก่อนที่พวกเขาจะมารวมกัน" ตามที่แสดงให้เห็น โดยเฉพาะในกรณีของ โจเซฟ และแมรี ในกรณีเช่นนี้ ผู้ชายต้องไม่อยู่กับผู้หญิงในฐานะภรรยาของเขาเลย ถ้าเขาเป็นคนผิด แต่ถ้าพวกเขาเอากันในความสัมพันธ์การแต่งงานและอยู่ด้วยกันเป็นสามีและภรรยา พวกเขาจะเข้าร่วมโดยพระเจ้า แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการหย่าร้าง

แน่นอนว่าผู้ชายไม่สามารถอยู่กับภรรยาต่อไปได้ทราบเท่าที่เขาพอใจ โดยรู้ว่าเธอเป็นคนผิดประเวณี พร้อมแก้ตัวทุกครั้งที่เขาตัดสินใจว่าเขาต้องการจะกำจัดเธอ ถ้าเขายอมรับเธอ เขาจะผูกพันกับเธอตลอดไป และเธอกับเขาถ้าเธอยอมรับเขา

หากชายหรือหญิงรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความผิดฐานล่วงประเวณีและแต่งงานกันอยู่แล้ว ก็ไม่มีทางหย่าได้ เหตุผลเดียวคือเมื่อฝ่ายที่บริสุทธิ์ใจถูกหลอกและน้อ โกง

ดังนั้น ข้อยกเว้นเดียวที่พระเยซูตรัสถึงจึงไม่ใช่เหตุให้ต้องหย่าร้างและแต่งงานใหม่เลย แต่เป็นเพียงการเพิกถอนหรือการลบล้างของพิธีที่ไม่ได้เข้าร่วมโดยพระเจ้าเลย

การล่วงประเวณีไม่ใช่เหตุผลในพระคัมภีร์

ฉันเคยได้ยินหลายคนพูดถึง "การล่วงประเวณี" ว่าเป็น "เหตุแห่งการหย่าร้างในพระคัมภีร์" คงจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากสำหรับหลายๆ คน ดังนั้น การล่วงประเวณีจึงไม่มีเหตุผลใดๆ สำหรับการหย่าร้าง! ไม่มีมูลเหตุใดๆ สำหรับการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ เมื่อพระเจ้าเข้าร่วมตลอดชีวิต! บัดนี้

ให้พิจารณาข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับคำถาม:

“แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า

ผู้ใดจะหย่าภรรยาของตนไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ล่วงประเวณีกับนาง

และถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของนางไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง นางก็ล่วงประเวณี” (มาระโก 10:11-12)

สังเกตว่า พิธีนี้ไม่ได้มีการล่วงประเวณี แต่เป็นการ "กระทำ" นั่นคือ

ขณะนี้กำลังล่วงประเวณีด้วยความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่เขาหรือเธอไม่ได้แต่งงานในสายพระเนตรของพระเจ้า

“ผู้ใดหย่าภรรยาของตนและไปแต่งงานกับผู้อื่น ผู้นั้นก็ล่วงประเวณี

และผู้ใดแต่งงานกับหญิงที่ถูกสามีทิ้งไปก็ล่วงประเวณี” (ลูกา 16:18)

ผูกพันกับคู่ครองที่ทำบาปหรือไม่?

ผู้ฟังถามว่าเขาต้องอยู่กับภรรยาที่ไม่ใช่คริสเตียนและเป็นคนบาปหรือไม่ คำตอบคือ

เขาผูกพันกับเธอโดยการแต่งงาน ดังนั้นจึงไม่มีอิสระตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่เพื่อแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น แต่เขาไม่จำเป็นต้องอยู่กับเธอ เขาอาจแยกจากเธอและยังไม่แต่งงาน ยกเว้นเธอ

นี่คือพระคัมภีร์ในประเด็น:

“ข้าพเจ้าสั่งแก่ผู้ที่แต่งงานแล้ว มิใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระเจ้า อย่าให้ภรรยาพราดจากสามีของนาง แต่ถ้านางจากไป ให้นางยังโสดหรือคืนดีกับสามีของนาง และอย่าให้สามีหย่าร้าง ภรรยาของเขา” (1 โคร. 7:10-11) ใช่เท่ากันไม่ว่าชายหรือหญิง

เพิ่มเติม: "ถ้าพี่น้องคนใด (คริสเตียน) ออบน้ำกับภรรยาที่ไม่เชื่อและนางยินดีที่จะอาศัยอยู่กับเขา อย่าให้เขาทิ้งเธอไป และผู้หญิง (คริสเตียน) ที่มีสามีซึ่งไม่เชื่อและถ้าเขาเป็น ยินดีที่จะอยู่กับเธอ ปล่อยให้เธอทิ้งเขา

...แต่หากพวกที่ไม่เชื่อจากไป ก็ให้เขา (หรือเธอ) ไปเสีย พี่น้องในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่ตกเป็นทาส" (ข้อ 12-15)

เป็นพระบัญชาของพระเจ้า (2 โครินธ์ 6:14) ที่คริสเตียนต้องไม่แต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ และปัญหา มักจะเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งนี้ถูกทำลาย แต่ถ้าใครแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ การแต่งงานนั้นเป็นไปในทางร่างกาย ไม่ใช่การรวมกันทางจิตวิญญาณ และพวกเขาก็จะถูกผูกมัดตราบเท่าที่พวกเขามีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตาม คริสเตียนไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่กับคู่ครองที่ไม่เชื่อ แต่ในกรณีนั้นต้องอยู่เป็น โสด ไม่มีเหตุผลสำหรับการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่

อีกครั้งใน 1 โครินธ์ 7:39: "ภรรยาฉัน 'กฎหมายผูกพันตราบเท่าที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่' แต่ถ้าสามีของเธอตายไป เธอมีอิสระที่จะแต่งงานกับคนที่เธอต้องการ เฉพาะในพระเจ้าเท่านั้น"

โรม 7:2-3 "สำหรับหญิงที่มีสามีก็ต้องผูกพันตามธรรมเนียมปฏิบัติกับสามีตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าสามีตายแล้ว นางก็จะพ้นจากกฎของสามี ดังนั้นถ้า เมื่อสามีของนางยังมีชีวิตอยู่ นางไปแต่งงานกับชายอื่นแล้ว ให้เรียกว่านางเป็นชู้ แต่ถ้าสามีของนางตาย นางก็พ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว นางจึงมิได้เป็นหญิงล่วงประเวณี แม้ว่านางจะแต่งงานกับชายอื่นแล้ว"

บางคนเขียนถึงฉันว่าพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่เมื่อหย่าร้าง แต่งงาน หรือแต่งงานใหม่ โดยเถียงว่าตั้งแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคริสเตียน การสมรสก็ไม่ "นับ" หรือเนื่องจากการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เกิดขึ้นก่อนการกลับใจใหม่ และ รู้ความจริงว่าพระเจ้าควรขยิบตาและถามว่าตอนนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนหย่าร้างกันหรือไม่ ฉันขอย้ำอีกครั้งว่า การแต่งงานคือการรวมตัวของเนื้อหนัง ซึ่งก่อตั้งโดยพระเจ้าในการสร้างสรรค์ ก่อนที่จะมีคริสตจักรใดๆ มันใช้ได้กับทุกคน ตั้งแต่การสร้างสรรค์ จนถึงสมัยการประทานและอายุทั้งหมด และมีไว้สำหรับชาวอียิปต์ รัสเซีย จีน หรืออินเดีย เช่นเดียวกับ สำหรับชาวอเมริกันและชาวแคนาดา ใช้กับผู้ที่ไม่ได้กลับใจใหม่เช่นเดียวกับผู้ที่กลับใจใหม่

ข้อยกเว้นประการเดียวคือคนที่กลับใจใหม่ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับคนที่ยังไม่กลับใจใหม่

ถ้าชายคนหนึ่งเป็นขโมยก่อนที่จะเขาจะกลับใจใหม่ มันถูกต้องหรือไม่ที่เขาจะขโมยต่อไปหลังจากการกลับใจใหม่? ไร้สาระ!

คนที่กลับใจใหม่ต้องกลับใจจากบาป ต้องเลิกทำบาป

และการใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งที่ย่ำร้างและผูกพันตามกฎหมายของพระเจ้ากับอีกคนหนึ่งคือการมีชีวิตอยู่ในวัยผู้ใหญ่

พระเยซูกำลังตรัสที่บ่อน้ำกับหญิงต่างชาติจากสะมาเรีย

“ฉันไม่มีสามี” หญิงสาวตอบ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เจ้าพูดดีแล้วว่าเราไม่มีสามี เพราะเจ้ามี 'สามี' ห้าคน และคนที่เจ้ามีอยู่แล้วไม่ใช่สามีของเจ้าในคำพูดนั้น” (ยอห์น 4:16-18)
เธอเป็นผู้หญิงที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่ และผู้ชายที่เธออาศัยอยู่ด้วยไม่ใช่สามีของเธอ เธอได้ “แต่งงาน” กับเขาแล้ว ฮอลีลูคได้เพิ่มไปด้วยผู้หญิงเช่นนี้ในวันนี้!

ในที่สุดยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ชี้ด้วยชีวิตของเขา เพราะในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เขาได้เตือนภรรยาที่เขารักว่าสิ่งที่เขาต้องการของฟิลิปน้องชายของเขาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โยเซฟบอกเราว่าเขารักภรรยาและแต่งงานกับภรรยาของฟิลิป ผู้ซึ่งได้หย่ากับฟิลิป

แล้วเราจะทำอะไร?

ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วหลายพันคนจะอ่านบทความนี้ซึ่งหย่าร้างและแต่งงานใหม่หรือแต่งงานกับคนที่หย่าร้าง ฉันรู้ดีแต่เพียงว่าคำถามจะเกิดขึ้นกับพวกคุณหลายพันคนเป็นครั้งแรก: “เอาล่ะ ถ้าฉันอยู่ในการล่วงประเวณี ฉันจะอย่างไร?”

หัวใจของฉันออกไปกับคนเหล่านี้ทั้งหมด การเป็นมนุษย์
ฉันหวังว่าฉันจะได้ช่วยพวกเขาไว้คำตอบของพระเจ้า แต่พระเจ้าช่วยฉัน ฉันทำไม่ได้!
พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าให้ “ร้องไห้ออกมาดังๆ และอย่าได้เสีย
และทรงแสดงให้คนของเราเห็นบาปของพวกเขา” พระองค์ทรงเรียกฉันให้เปลี่ยนคุณจากบาปของคุณ —
ซึ่งมักจะไม่ใช่ที่พอใจสำหรับฉัน หรือเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ'
น่าเสียดายยิ่งกว่าที่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของคำสอนเท็จหรือขาดการสอน
พระเจ้าจับผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องรับผิดชอบ!

แต่แม้จะเป็นเรื่องยากที่ต้องพูดออกไป
ทั้งหมดที่ฉันพูดได้ในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์คือ “จงออกจากบาป” และ “เลิกอยู่ในบาป!”

การล่วงประเวณีเป็นบาป และถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองหย่าขาดจากกัน
และสามีหรือภรรยาคนก่อนยังมีชีวิตอยู่ แสดงว่า “การแต่งงาน”
ในปัจจุบันไม่ใช่การแต่งงานในสายพระเนตรของพระเจ้าเลย คุณยังคงถูกผูกมัดโดยพระเจ้า
แต่ผู้ที่เธอหย่าร้างจากเธอ และคนที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของคุณ
แต่เป็นเพียงคนเดียวที่คุณกำลังอยู่ในการล่วงประเวณี!

ใช่ ฉันรู้ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เกิดขึ้นได้ มีทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้อง บางทีอาจมีเด็ก
บางทีตอนนี้อาจมีบ้านที่มีลูกด้วยการแต่งงานครั้งที่สองนี้
และดูเหมือนผิดและไม่ยุติธรรมในสายตามนุษย์ที่จะทำลายมัน ดังนั้น
มนุษย์มักจะเริ่มโต้เถียงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม และพยายามหาทางเลี่ยงพระบัญชาของพระเจ้า! แต่
“มีทางหนึ่งซึ่งมนุษย์เห็นว่าถูกต้อง แต่ปลายทางนั้นเป็นทางแห่งความตาย”

พระวณะของพระเจ้ากล่าวเช่นนั้น! เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใช่เหตุผลของมนุษย์ ไม่ว่าเราจะดูเป็นอย่างไร ไม่ว่าเราจะใช้เหตุผลอย่างไร วิธีของพระเจ้าและกฎหมายนั้นถูกต้องเสมอ — ยุติธรรมยิ่งกว่า — มากกว่าวิธีที่ดูเหมือนเป็นสิทธิ์สำหรับเรา!

และจำไว้ว่ากฎของพระเจ้าไม่ได้สร้างมาเพื่อทำลายบ้าน แต่เพื่อสร้างและปกป้องพวกเขา - และหากดูเหมือนว่ามีเหตุผลของมนุษย์ที่การแก้ไขบาปเหล่านี้อาจถูกทำลายลง ฉันสามารถเตือนคุณได้เพียงว่านี่เป็นการหย่าร้างดั้งเดิมซึ่ง พระเจ้าได้ทรงสร้างบ้านที่สถาปนาขึ้น และบ้านที่สร้างโดยผู้ที่หย่าร้างเป็นบ้านที่ก่อตั้งบนความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งดูอุปถัมภ์ตามความเป็นจริงนี้

ทุกวันนี้การแต่งงานไม่ได้จริงจังกึ่งเพียงพอในอเมริกา คนหนุ่มสาวไม่ได้ถูกสอนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จริงจังกึ่ง — นั่นคือเพื่อชีวิต ไม่ควรมีการแต่งงานมากเกินไปตั้งแต่แรก แต่เมื่อสร้างขึ้นแล้ว พวกเขา กำลังผูกมัด! น้อยคนนักที่จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความรักกับความใคร่ เรากำลังพยายามหาบ้านของชาวอเมริกันในวันนี้ด้วยความไม่รู้ ความประมาท และบาป ไม่น่าแปลกใจที่เรา กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีบ้านเรือนแตกสลายและเด็กและเยาวชนกระทำผิด!

พระเจ้าช่วยทุกคนที่มีความผิดในบาปนี้ ผู้บริสุทธิ์จากความคิดโดยเจตนาผ่านการเพิกเฉยต่อความจริงของพระเจ้าและกฎหมายนิรันดร์ของพระองค์ เพื่อให้มีความกล้าที่จะขัดบาปนี้ออกจากชีวิตของพวกเขา และเลิกใช้ชีวิตในความเป็นผู้ใหญ่!

พระเจ้าช่วยทั้งหมดนี้ไม่ให้เหตุผลของมนุษย์หรือคำแนะนำที่ผิด ๆ ของผู้รับใช้มาแทนที่กฎหมายธรรมดาของพระเจ้า! การที่เราให้เหตุผลกับสิ่งที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนั้น ไม่แตกต่างกันเลย มันไม่แตกต่างกันเลยที่ผู้ชายจำนวนมากที่อ้างว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์จะแนะนำคุณอย่างอื่น กฎหมายการแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้า พวกเขาได้รับแต่งตั้งเมื่อสร้าง; พวกเขาผูกมัดกับชายหญิงทุกเชื้อชาติ ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อก็ตาม กฎหมายของพระเจ้านั้นใช้ไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการใช้ชีวิตในการแต่งงานหลังจากการหย่าร้างอยู่ในการล่วงประเวณี ไม่มีข้อยกเว้น และเหตุผลและการรับประกันทั้งหมดของมนุษย์ผู้รับใช้ของโลกนี้จะไม่มีการตัดสินในคำพิพากษา!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเข้าไปพัวพันกับการละเมิดกฎหมายการแต่งงานของพระเจ้า ความยุติธรรมที่เห็นได้ชัดอาจถูกนำขึ้นสู่ผู้บริสุทธิ์ โดยทำตามคำสั่งของพระเจ้าในขณะนี้

แต่ฉันยังคงพูดเหมือนเดิม ไม่ว่ามันจะปรากฏออกมาอย่างไร ไม่ว่ามนุษย์เราจะให้เหตุผลอย่างไร มันจะดีกว่าเสมอ ในทุกกรณี ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้าและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์!

ใช่ สิ่งที่น่าสยดสยองเกี่ยวกับความบาปคือการที่ผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์กับผู้กระทำผิด
บทลงโทษจากบาปในอดีตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสมอไป
แต่การทำบาปต่อไปมีแต่จะนำมาซึ่งบทลงโทษเพิ่มเติม!

สิ่งที่ดูเหมือนน้อยคนนักจะตระหนักก็คือกฎเหล่านี้ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิต!
กฎหมายเหล่านี้เคลื่อนไหวได้จริง!
พวกเขาได้รับการจัดตั้งขึ้นและมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาให้เราและเพื่อปกป้องความสุขของเรา
เราไม่มีทางทำได้ดีกว่าโดยทำตามวิธีอื่นในการให้เหตุผลของมนุษย์
ไม่ว่าสถานการณ์พิเศษของแต่ละกรณีจะปรากฏขึ้นอย่างไร

หากเรากล้าฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า เราก็คือต้องทน! กฎหมายเหล่านี้ใช้งานได้จริง สิ่งมีชีวิต -
และพวกมันก็ฟังพินาศเมื่อเราไม่เชื่อฟัง! พวกเขาเป็นกฎหมายที่มองไม่เห็น
บางทีมันอาจจะดูเหมือนกับผู้ช่วยวิธีอื่นที่ดีกว่า แต่ในทุกกรณี
วิธีอื่นที่ดูเหมือนถูกต้องสำหรับผู้ชายจะนำมาซึ่งความทุกข์และความทุกข์มากขึ้นเท่านั้น!

พระเจ้าผู้ทรงตั้งกฎเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นพรแก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์โดยป
ฏิบัติตามแนวทางของพระองค์และปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์ แทนที่จะเป็นประเพณี ขนบธรรมเนียม
และการให้เหตุผลของมนุษย์ที่เป็นมรรตัย! แน่นอน ที่ที่ได้ทำบาป ที่นั่นมีบทลงโทษ
แต่ความชั่วร้ายที่น้อยกว่าทั้งสองก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้าในเรื่องความสัมพันธ์ในการแต่งงาน!
หากคุณยอมให้เหตุผลของมนุษย์นำคุณไปสู่การล่วงละเมิด ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะดูถูกคุณแค่ไหน
กฎหมายที่ไม่อาจแก้ไขได้ของพระเจ้าจะลงโทษคุณ และคุณจะต้องทนทุกข์มากขึ้นไปอีก
จะไม่มีความสุขมากขึ้น วางใจในพระเจ้า หันไปหาพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ เลิกใช้ชีวิตล่วงประเวณี
หรือหากคุณกำลังพิจารณาเรื่องการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ ให้ขจัดสิ่งล่อใจนั้นออกไป
และคิดว่าพระเจ้าผู้สร้างผู้ทรงฤทธานุภาพไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสุขได้จริงๆ
หรือไม่!

ความทุกข์และไม่มีความสุขมาจากการดำเนินชีวิตที่ขัดต่อกฎหมายของพระเจ้าเท่านั้น!
ความสุขเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อดำเนินชีวิตตามนั้น ขอพระเจ้าช่วยให้แต่ละคนเห็นความจริงพื้นฐานนี้
กลัวที่จะตรงกันข้าม เพื่อวางความเชื่อของเขาในพระเจ้า!

